



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับคะแนนสอบที่สอบได้ของแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จะทำสัญญาจ้าง และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นขอแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) แล้วเท่านั้น และหากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวและจะได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไปทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายกฤษณา จินตริักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
(แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

สำนักปลัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ข (๑๐๐)	ภาค ค (๑๐๐)	คะแนนรวม (๒๐๐)	หมายเหตุ
๑	๐๑ ๐๐๒	นายศรารุธ ไบโพธิ์	๙๐.๓๓	๙๐.๐๐	๑๘๐.๓๓	คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
๒	๐๑ ๐๐๑	นายสมโชค ช่วงชัย	๗๗.๖๕	๘๐.๖๖	๑๕๘.๓๑	คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

\*\*\*หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จะขึ้นบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนในการ  
ประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละสมรรถนะ